

Đó Có Hình Phúc



Tôi ở Canada đã lâu mà chưa bao giờ thấy tuyết rơi sớm như năm nay. Mới đầu tháng 12 đã tuyết. Thành phố Brampton ngoài ô Toronto có đêm tuyết đã rơi xuống mặt thành phố rồi. Cả thành phố chìm trong biển tuyết. Sáng ở Canada với tuyết rơi tôi mới hiểu ý nghĩa bài ca nói về Giáng Sinh. Theo người ở Canada thì năm nào đi về đêm Giáng Sinh ở nhà thôi mà tuyết bắt đầu rơi thì năm đó rất hên. Năm nay tuyết đã đến quá sớm, trước Giáng Sinh nhiều ngày. Đi mua gì đây? Anh Mike người hàng xóm da trắng đã bảo tôi : Không cần sắm gì cả. Nhìn đi mình đang xem ra, như đầu năm nay chim bay trên trời tự nhiên rơi xuống chít chít đàn, cá ngoài biển tập vào bờ chít chít đống. Nhiều khoa học gia đã báo là năm 2012 trái đất sẽ rơi vào mùa đông cực kỳ. Các bạn xa miền tuyết như này có tin như vậy không cả ? Tôi thì không tin như vậy, làng An Hòa của tôi cũng không tin như vậy.

Ông Tô Hoà bố của làng : Tuyết rơi cũng như mùa xuân khi gió thổi, khi sớm khi muộn, khi mùa hè khi thu, đó là vòng tròn đất xoay vòng trong quỹ đạo thiên hà mệnh mông này. Nó phải như thế. Ngoài ra, trái đất là một cỗ máy công của Tô Hóa, làm sao mà tan biến đi được cả. Vậy hãy vui và hạnh phúc trên quỹ đạo thiên đàng thân yêu này. Ngay lúc này.

Bây giờ xin trình các công bạn chuyên trong dịp tết và qua. Chuyên đầu tiên là cuộc tháng Giêng tây, Toronto đã có một hội thi Việt Nam truyền thống rất lớn và rất thành công. Tôi đang âm mưu dự tuyế, đúng ngày hội chợ tết nhiên bạn tôi sáng hôm ra và bạn tôi còn nhìn vàng nã. Khí trời đang băng giá - 20 C độ âm, hôm hội chợ tết nhiên ấm hơn lên. Tôi có phải là ông tôi công dân VN không. Dân Việt ở miền Toronto có khoảng bốn chục ngàn người ở đó mà hơn một triệu hai ngàn người đã đến hội chợ. Đó là diện tích các công chính quyền Canada, tất liên bang tất tiểu bang tất thành phố, đã tôi để khai mạc. Về nào cũng muốn lý đi tìm với công đồng VN bằng cách xin lên diện đàn chúc tết. Về nào cũng công gong bạn bè hai câu ‘Kính chào quý vị, Chúc mừng năm mới’. Công một hội truyền mừng mừng chào nào cũng rất rất rất công và tôi công chào hội. Đoàn quân phóng viên báo chí quốc tế như nhìn thấy số lớn nên chụp hình quay phim và phỏng vấn lia lã.

Nội tôi chợ hội chợ mang tên International Centre, gần phi trường Toronto. Bên ngoài giá buốt bao nhiêu thì bên trong ấm áp bấy nhiêu. Cái xuân Canada này vẫn minh và tôi tận hưởng đó. Chính giữa là một sân khấu vĩ đại, với bao nhiêu hàng ghế vây quanh, hai bên còn có nhiều sân khấu nhỏ cho các cuộc vui đầu hội, tuy nhiên là ca sĩ, bạn tôi nhìn người mới. Tôi còn các gian hàng thực phẩm, truyền thống, hội đoàn, tôn giáo. Đông người đến để nhìn người chen vai mà đi. Đúng là công nh ‘áo quần như nêm’ mà Công Nguyễn Du ngày xưa đã nói tôi khi cô Kiều đi đầu hội xuân. Có 2 chương trình ca nhạc dài, nhiều ca sĩ từ Hoa Kỳ sang, đã số thu được đoàn văn nghệ Paris By Night với 2 MC chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc và Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Tôi đi chung với ông Tô Hoà. Chen mãi mới tìm ra được hai ghế trống. Hai tiểu tốp văn nghệ mà chúng tôi thích nhất là hai màn đánh trống của Nhật Bản và Địch Hàn. Canada là xã hội văn hóa, các công đồng các sắc dân sống với nhau rất hài hòa và thân ái. Năm nay công đồng Nhật Bản và Địch Hàn đã công một sự nghệ sĩ tu tú công họ đến chúc tết và giúp vui văn nghệ. Các công đã bao giờ xem màn múa trống và đánh trống của Nhật Bản và Địch Hàn chưa? Thật là hay và đẹp tuyế với. Không phải hội chợ đánh trống từng từng như VN ta vẫn làm. Đánh trống văn nghệ của Nhật Bản và Địch Hàn khác lạ lắm. Nhanh chậm khác nhau, to nhỏ khác nhau, gõ một tay trống tang trống khác nhau, gõ trên gõ dưới khác nhau, với đánh trống với múa tay khác nhau. Tôi còn kích thích trống khác nhau, cái to cái nhỏ, cái một tay cái hai tay. Nghệ sĩ Nhật Bản thì công yên tôi chơi, nghệ sĩ Địch Hàn thì đi vòng tròn, đầu tôi mũ có công công tôi công vàng. Giữa tôi công này biến thành nghệ vòng tròn hội theo nhịp trống, rất lớn một. Ông Tô Hoà với tay khen hai màn trình diễn trống này liên tục. Ông bạn người VN mình chơi biết đánh trống từng từng chơi của có bài bạn. Ông bạn ông có xem màn biểu diễn đánh trống của khai mạc Năm Nhàn Thăng Long Hà Nội năm với qua. Hoàn tráng và nhịp nhàng thì có, từng từng công công thì có, nghệ âm điệu và nghệ thuật thì chơi. Xin ông tôi âm nhạc VN phù hợp chúng con.

Sau các màn văn nghệ, chúng tôi còn kéo nhau tham quan một vòng các gian hàng. Dự như là các gian hàng thực phẩm và nghệ thuật ba miền, các thiêu nữ bạn áo ba miền, bán đồ công công ba miền sao mà đẹp thế và đẹp thế nghệ thế. Các phóng viên đua nhau chụp ảnh tôi công.

Ban thư chức cho biết tôi thành công tốt đẹp nhờ thư này là do các các thí nghiệm viên mà đa số là giới trẻ. Đây là một điểm son, rất đáng mừng. Các em đều có mặt giỏi, các em chính là sức sống của công đồng, là tiếp nối lại của công đồng. Hai con chim đầu đàn của Hội Tin này là BS Nguyễn Hoàng Khôi và Anh Nguyễn Văn Trường Quang, hai vị trung niên đầy nhiệt huyết và tài năng. Ông Tô Hoà xem xong hỏi tôi thì tôi ra khám phở dân Việt ở Toronto quá chừng. Ông báo đúng là giới trẻ Tin Rong To.

Xin thêm những chuyên hỏi tôi để trình các chuyên viên khác. Chuyên đầu tiên là chuyên đồng đồ la Canada hiện có mức giá cao hơn đồng M kim. Theo các nhà kinh tế thì trong năm 2011 này, tiền Canada sẽ luôn luôn ở trên tiền M. Dân Canada đang đua nhau sang Mỹ du lịch và mua hàng. Dân chúng thì vui nhưng các nhà sản xuất thì lo vì khó bán hàng.

Tin thứ hai là Canada đã chính thức mời bà Aung San Sui Ky vợ anh thủ Miến Điện sang thăm Canada. Cách đây mấy năm Canada đã từng bà danh hiệu 'Công Dân Danh Dự'. Nay Canada mời bà sang để chính thức tôn vinh bà, và để được nghe bà nói chuyện. Bà sẽ là người đầu tiên soi đường dân cho mọi người. Hiện chưa biết bà có nhận lời hay không vì đợt nước Miến Điện đang cơn bà từng ngày. Việc mời này làm tôi nhớ tới việc Địch Sĩ Canada tới VN mời LM Nguyễn Văn Lý sang Canada chia sẻ, mà LM Lý đã từ chối. Đợt nước Canada này có lòng tốt quá chừng.

Tin thứ ba là Canada đã nhận lời tổ chức Thế Vận Hội Liên Mỹ, Pan Am Games, vào năm 2015 tại Toronto. Còn những 5 năm nữa thôi mà bây giờ ban thư chức đã bắt đầu ráo riết chuồn b. Toronto sẽ cho xây một khu thể thao hiện đại cho các cuộc thi đấu quốc tế, và xây thêm một khu sân vận động. Ngân quỹ dự trữ ban đầu là 47 triệu, nay đã tăng lên 80 triệu. Con số này chắc sẽ còn tăng lên nhiều nữa. Chức Canada sẽ tiếp tục gặt hái, xem này là xem thể thao nên không ngại tốn kém. Các công còn nhớ Thế Vận Hội mùa đông năm vừa qua ở Canada chứ? Sẽ sẽ tốn có hai tỷ đồng. Các công phòng xa nhớ ghi năm 2015 vào lịch nhà, vừa cho chính các công vừa cho con cháu các công.

Tin tiếp theo là tin Canada đã đồng ý bán một phần cho Trung Quốc. Canada là nơi ba bề giáp ba đại dương lớn, và là nơi đời gia đình hiện nhà hiện công trú và sinh sôi nảy nở nhiều vô cùng. Theo công tính thì hiện nay ở Bắc Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, dân số hiện có vào khoảng một triệu con. Chức phần của một triệu con hiện công này là cá. Các công làm một bài tính mà coi, một ngày các vị chó biển này xấp xỉ bao nhiêu cá, rồi nhân con số này lên cho một năm. Ngay nghiệp Canada cũng công có cá để đánh bắt thôi. Cho nên Canada đã cho phép dân đánh cá mỗi năm được giết 250.000 con chó biển này. Việc đánh

bọt thọt ng giao cho các người Da Đỏ thộc hiên. Người anh em Da Đỏ của chúng ta thọt ng dùng nhọt ng dọt ng của thọt sọt truyộn thọt ng ngày xọt a giọt t họt i cọt u. Máu đọt họt i cọt u chọt y đọt y trên tuyọt t trọt ng. Cọt nh này đọt p vào mọt t thọt giọt i qua các phóng viên. Thọt là Họt i Bọt o Vọt Súc Vọt t bên Âu Châu làm mọt lên. To tiọt ng nhọt t là cọt già kiọt u nọt Brigitte Bardot. Và Âu Châu đã tọt y chay sọt n phọt m họt i cọt u cọt a Canada. Ngày xọt a áo da, găng tay, giày dép, thọt t lọt ng loọt i đọt p nhọt t bán ở Âu Châu đọt u làm bọt ng da họt i cọt u. Nay thọt trọt ng da họt i cọt u Canada bọt khọt ng lọt i.

Tôi có đem viẹt này trao đọt i vọt i anh Mike hàng xóm của tôi. Anh Mike vọt a cọt i vọt a nói : Sọt c mọt y mà ông tây bà đọt m bên Âu Châu chọt đọt c các sọt n phọt m này. Vọt n bán đọt c đó nhọt ng là phọt i bán lén. Các cọt bên Âu Châu coi lọt i xem sọt c tay, thọt t lọt ng, áo choàng trong gia đình các cọt , dám làm bọt ng da họt i cọt u Canada đọt y nha.

Âu Châu phọt n đọt i và tọt y chay thì mọt c Âu Châu, Canada vọt n cho giọt t họt i cọt u, giọt t đọt bọt o vọt ngọt nghiọt p. Da họt i cọt u không bán công khai đọt c thì bán chọt đen bán lén, bán ở Á Châu, Úc Châu, Nam Mọt châu.

Đó là phọt n da. Còn thọt t họt i cọt u thì sao? Theo các nhà nghiên cọt u vọt thọt c phọt m thì thọt t họt i cọt u rọt t bọt dọt ng và ít mọt . Xọt a nay Canada chọt lọt c lọt y da còn thọt t thì đọt xuọt ng biọt n, thọt t là phí cọt a trọt i. Ông Tàu đã nhìn thọt y kho thọt t vĩ đọt i này và đã đọt nghi mua. Đọt c quá chọt . Canada bán liọt n. Nghe nói các thọt t c mua bán đang trên bàn họt i nghọt . Tôi còn nghe nói là Ông Nhọt t và ông Đọt i Hàn cũng đang đọt nghi mua thọt t họt i cọt u cọt a Canada.

Ông Tọt Hoè nghe chuyộn họt i cọt u xong thì cọt i ha họt . Ông bọt o chọt c ông sọt đặng báo tìm con cháu nhà thuọt c Võ Văn Vân ở Saigon . Khi xọt a Saigon đọt y quọt ng cáo cọt a Nhà Thuọt c Võ Văn Vân “ Tam Tinh họt i cọt u bọt thọt n hoàn : Đây là loọt i thuọt c bọt dọt ng, ông nào rọt liọt t, xài thuọt c này mọt t họt p là lọt y lọt i phong đọt ngay, cam đoan hiọt u nghiọt m họt n cao họt cọt t và sâm nhưng”. Ông Tọt Hoè đi vào chi tiọt t : Ngày xọt a ở Saigon làm chó gì có họt i cọt u. Cọt Võ Văn Vân mua cái ngọt u pín cọt a họt i cọt u ở đọt u, tọt nọt c nào ? Cái mà cọt dùng đọt bào chọt rõ ràng là đọt giọt , rõ ràng là quọt ng cáo loẹt thiên họt .

Ông ODP ngọt i nghe ông Tọt Hoè diọt n nghĩa và luọt n vọt họt i cọt u thì ra chiọt u thích thú. Ông gọt t gọt cái đọt u rọt i gọt y : Ngày xọt a Cọt Võ Văn Vân không họt có cái món quý đó, còn bây giọt Canada ê họt , mọt i năm giọt t mọt y trăm ngàn con họt i cọt u và đọt xuọt ng biọt n mọt y trăm ngàn cái y. Tọt i sao ta không xin vọt i Canada cho ta thọt u cái món này. Có trong tay rọt i thì ta bào chọt . Bây giọt nọt u có con cháu cọt Võ Văn Vân gọt sọt c thì cam đoan thuọt c cọt a ta sọt đánh bọt i xuôn đọt c Niagara.

Cọt làng tôi nghe hai đọt i nhân Tọt Hoè và ODP bàn vọt phọt ng thuọt c cọt u nhân đọt thọt , giúp cho bao nhiêu ông chọt ng lọt y lọt i phong đọt đọt xây lọt i họt nh phúc gia đình, ai cũng gọt t gọt và cũng muọt n làng An Họt chúng tôi lọt p ngay công ty đọt c phọt m bác ái này. Các nhà quân tọt trong làng tôi sọt nghiộn cọt u vọt cách chọt biọt n thuọt c, rọt i lọt p nhà máy bào chọt . Tên thuọt c và tên công ty chọt a bàn lúc này. Các cọt phọt ng xa muọt n chung vọt n lọt p công ty này xin liên lọt c ngay vọt i làng chúng tôi. Ai biọt t con cháu cọt Võ Văn Vân ở đọt u, xin mách cho ông Tọt Hoè hay ông ODP đọt

hai ông mßi hßi làm cß vßn.

Chß Ba Biên Hòa nghe các nhà quân tß trong làng bàn vißc dùng ngßu pín cßa hßi cßu Canada chß ra thußc viên thì không nói gì. Đß cho làng ngßng nói vß vißc chß 'bß thßn hoàn', chi Ba xin góp thêm ý :

Tß đßu đßn giß tôi chß nghe các bßn nói đßn vißc chß ra thußc viên. Tßi sao ta không nghĩ tßi vißc chß ra món ăn. Hißn giß trên thß trßng ăn ußng tôi thßy món đßc cßa thích nhßt hißn nay là món lßu. Đã có lßu dê, lßu bò, tßi sao ta không nghĩ ra lßu pín hßi cßu? Thußc viên thì ít ra phßi ußng xong mßt hßp mßi thßy hißu nghißm, còn lßu thì chß nhßu mßt lßu là công hißu lißn. Các bßn nghĩ sao?

Nghe có lý quá chß, phßi không các cß. Các nhà quân tß trong làng đã phân công nhß sau : Ông Tß Hoè, sau tßt vß lßi mißn tây, sß liên hß vßi ngành ngßng nghißp đßc trách hßi cßu ß mißn Thái Bình Đßng đß tìm mua pín cßa hßi cßu. Ông ODP sß nghißn cßu vißc này ß mißn Đßi Tây Đßng. Anh H.O. đã giß tay xung phong lên mißn Bßc Cßc liên hß vßi các bß lßc Da Đß. Các cß có thßy tßng lai cßa làng tôi trong năm Mão này huy hoàng chßa? Hßi cßu muôn năm!

Bây giß xin kß chuyßn trong làng. Thßm thoát ông Tß Hoè vß làng ăn tßt đã hßn hai tußn. Hôm hß nêu ß nhà cß Chánh, chúng tôi đã làm mßt bßa tißc tißn ông. Thßc đßn bßa ăn này do ông Tß Hoè chßn. Chßc các cß cũng chß đoán đßc đßu. Tôi thân vßi ông Tß Hoè nhß thß mà cũng chßu. Ông đòi ăn mßy món dân giß gßc Bßc Kß ngày xßa. Đó là canh rau đßy nßu cua, cà pháo, dßa chua, thßt heo đông, gà kho, rau mußng xào thßt bò, cßm trßng Nàng Hßng. Tráng mißng là bánh chßng nßng chß m mßt. Các cß có thích món này không cß. Ngon lßm các cß. Bánh chßng ngày tßt nhà ai mà chß có. Qua tßt rßi, ta đem đßng bánh chßng bß bß quên trong tß lßnh ra nßng bß lò. Đßng bánh vàng cháy thßm lßng. Mßi cß xßi vßi mßt nha. Bánh chßng chß m mßt ăn thßt là ngon, cha ông cha đã bßo thß. Vßa xßi bánh chßng nóng, vßa nhâm nhi ngßm trà xanh Thái Nguyên hay hßp cà phê Trung Nguyên, cam đoan cß sß thßy đßi đßp vô cùng và bißt tßn Thßng Đß vô cùng.

Tß ßn Thßng Đß vß nhßng ßn lành này, nhßng ßn nghe qua tßng là nhß, nhßng nghĩ lßi thì thßy là nhßng ßn rßt lßn. Cß Chánh đem ngay sách cßa Mßc Sß Phan Thanh Bình ra đßc, cß đßc đßn nói vß cái 'sßng', trang 28. À, mà các cß đã mua sách này chßa? Hình nhß tôi có gißi thißu cußn này rßi mà. Ông mßc sß này là nhà văn. Lßi nào cßa ông cũng đem lßi sß an bình, đúng y nhß tên cßa ông, mßt cß già 75 đßy kinh nghißm sßng đßo. Mßi tßi trßc khi ngß, tôi thßng đßc mßt đßan. Đây là thußc ngß thßn tiên. Ông đã vißt nhißu sách. Cußn mßi nhßt ra đßu năm nay : Đßi TA giá 15 mß kim (Rev Phan Thanh Bình, 660 S. Third St, El Cajon, CA 92019, USA).

Đßc xong đßn nói vß cái sßng trong sách, cß Chánh nói vßi cß làng : Lão cßu cho làng ta cß năm đßc vui đßc sßng. Gißng cß có lßu MS Bình : Giàu có mà làm chi, danh vßng mà làm chi nßu lòng ta không đßc an vui sung sßng. Rßi thßy nét mßt cß làng có vß nghiêm trang nhß đang nghe gißng ß nhà thß, cß cßi xoà : Thôi, lão không gißng đßo nßa. Xin trß lßi tißng cßi

cho c làng. M i anh John k chuy n.

Anh John tr i là vì m i nghe cu Chánh gi ng đ o nên ch a s n sàng. Anh xin Ông T Hoè lên đi n đàn. Cái ông h T này qu là gi i. Ông giao h n bây gi đang mùa t t, các đi n gi ph i đ c nói th giàn nha. R i ông vào chuy n. Ông lu n r ng năm nay là năm con mèo. H nhà mèo l n l m. Miêu t c g m c h báo. Theo các gia ph ngày x a đ i thì gia đình nào h u nh cũng có ít nhi u liên h v i miêu t c.

Nói đ n đây r i ông T Hoè v a c i hà hà v a nhâm nhi ng m trà. Ch Ba Biên Hòa s t ru t li n lên ti ng : Sao bác nh p đ năm mèo dài quá và cao siêu quá. Xin bác vào chính đ ngay và nói th p xu ng, nói đ n s cho ch em chúng tôi hi u.

Ông T Hoè i c i hà hà n a r i m i nói : Tôi nói m i gia đình đ u có liên h v i miêu t c là có ý nói nhà nào cũng th ng có con c p và con mèo. Ông ch ng đa s có máu dê nên th ng có b nhí, t c là có mèo. Bà v t nhiên hoá ra đ nh c p. Đó, rõ ch a, nhà nào cũng có mèo có c p là th .

Nghe đ n đây, ông b ch ODP li n gi tay góp ý. Ông cũng v a nói v a c i. R ng tôi m i đ c xong b n tin m t h i ngh các nhà quân t th gi i bàn v s hòa bình trong gia đình. H i ngh đã khuy n cáo các bà v nên thay đ i thái đ và hành đ ng đ b o t n h nh phúc gia đình Nhân năm mèo, h i ngh đã so sánh con mèo và con c p, nh sau :

- Mèo không bao gi cáu g t và quát tháo m t, mà luôn luôn đ u dàng, gi ng meo meo nghe r t đ th ng
- Mèo bao gi cũng s ch s th m tho còn c p trong nhà th ng đ u bù tóc r i
- Mèo a cho vu t ve còn c p thì ch h
- Mèo ăn u ng nh nh và ăn nói t t n ch không gi ng bài và phán xét ngay trong b a ăn nh c p
- Mèo bi t vâng i, nh n nh c ch không nh c p luôn đòi th ng tr
- Mèo luôn ca t ng ch không bao gi làm m t m t ch ng tr óc đám đông nh c p
- Mèo n u l tay cào c u thì đó là đ u v t c a yêu đ ng ch c p mà đã cào c u thì ch có t ch t đ n tr ng th ng.

C B.95 nghe đ n đây xong thì phát bi u : Th các bác có ý ám ch phe n chúng tôi là c p cái hung đ h t à? Hai đ i nhân T Hoè và ODP ch a k p tr i thì Anh H.O. đã góp ý ngay: Hai bác nói các chuy n liên h t i năm mèo mà nói cao xa quá. V y xin đ chuy n mèo v i c p này bàn v sau. Bây gi tôi xin k chuy n th i s còn nóng h i. Tôi m i đ c đ c m t tin th i s v a x y ra VN, nghe r t ti u lâm mà i có th c, i x y ra ngay đ t Thăng Long c a c B.95 đây. Đó là chuy n m t c p v ch ng tr nhà quê, ch ng tên Đ c v tên Hoa. Hai v ch ng s ng nhà quê, làm ngày nào xào ngày đó. Nghe tin th đ đ ki m vi c nên anh Đ c cho v lên Hà N i. Ch Hoa đã xin đ c chân bán hàng ch . Sau khi dành đ m đ c ít ti n, ch Hoa v quê đ a ch ng ra th đô và giúp ch ng hành ngh h t tóc. M i s đ u t t đ p. Chi Hoa mu n ti n lên b c n a, ch đi h c may. Ch có nhan s c và thông minh nên đã l t m t ch tr ng.

Cái anh chò trồ ng này đã bò bùa và hút đờ c h n c a ch . Chồ thồ ng bồ bê anh chồ ng gồ c nhà quê mà đi vồ vồ i anh chồ trồ ng dê xồ m. Máu ghen cồ a anh Đồ c đã sôi lên. Mồ t đêm anh rình mò và lồ n đờ c vào nhà anh chồ trồ ng. Đồ i khi chúng nó vồ a làm tình xong thì anh ra tay. Anh đã thồ sồ n cuồ n giầy thồ ng và con giao phay . Anh trồ i gồ tên chồ trồ ng vào chân giồ ng và đã dùng con giao phay sồ c bển xồ o luôn cồ đồ i bác. Anh biồ t rồ ng các bác sĩ có thồ khâu may súng lồ i, nên khi xồ o xong thì anh bắ nát khồ u súng này. Hàng xóm thồ y la hét kéo đồ n thì mồ i sồ đã xong, mồ i chuyồ n tiồ p cồ u trồ thành vô vồ ng. Sau đó, anh chồ ng tên Đồ c tồ đồ n đồ n cồ nh sát nồ p mình và khai mình đã hồ y khí giồ i cồ a tên dê xồ m vì tên này đã dám biồ n vồ anh thành mèo cồ a h n.

Nghe xong câu chuyồ n, phe các bà đồ u lên tiồ ng là đáng đồ i cái lão dê xồ m. Không mồ t ai bình luồ n vồ con mèo, không biồ t sồ phồ n nó sồ ra sao. Cũng không có ai thồ c mồ c là cái lão dê xồ m bây giồ mồ t hồ t khí giồ i cồ a đàn ông thì sồ ra sao. Hẳn có biồ t sang Thái Lan biồ n giồ ng, tồ nam nhân ra tiên nồ hay không.

Bà cồ B.95 quay vào thồ n tồ ng John. Cồ bồ o :Xin anh cho tôi nghe chuyồ n tồ t cồ a anh đi. Anh John này thông minh vô cùng, anh hiồ u đờ c ý cồ . Anh nói là tồ t con Mèo đã qua, anh không nói chuyồ n mèo bồ n chân hay hai chân nồ a. Anh xin kồ câu chuyồ n anh mồ i đờ c đờ c và anh rồ t thích. Anh chồ a hồ gồ p trong văn chồ ng tiồ ng Anh hay tiồ ng Pháp có chuyồ n nào hay nhồ vồ y. Đây là chuyồ n Viồ t Nam nhồ ng tác giồ đã lồ y nhân vồ t nồ i tiồ ng trong chuyồ n Tàu đồ điồ n xuồ t. Thồ t tài tình hồ t sồ c. Chuyồ n mang thông đồ p ‘ Bên tình bên hiồ u, bên nào nồ ng hồ n?’ Chuyồ n nhồ thồ này : mồ và vồ té xuồ ng sông mồ t lúc, bồ n chồ có thồ cồ u đờ c mồ t ngồ i, bồ n sồ cồ u ai? Ta hãy nghe lồ p luồ n và hành đồ ng cồ a nhồ ng nhân vồ t lồ n bên Tàu, nhồ sau :

- Mồ nh Tồ : Bồ chồ t tồ khi ta còn rồ t nhồ , mồ ta tồ n tồ o nuôi ta vô cùng khó nhồ c, ba lồ n đồ n nhà đồ tránh cho ta các nhồ hồ ng xồ u, dành món ngon cho ta ăn, chồ n áo đồ p mua cho ta mồ c, lúc nào cũng giúp ta ngồ ng cao đồ u nhìn thiên hồ . Vồ chồ t thì lồ y vồ khác, mồ chồ t làm gì có mồ nồ a. Mồ i, con sồ cồ u mồ . Nói xong Mồ nh Tồ nhồ y ùm xuồ ng sông cồ u mồ .

- Chu U Vồ ng : Ta sồ cồ u vồ ta trồ c, bồ i vì xồ a nay khi ta đùa giồ n vồ i nàng, tiồ ng cồ i cồ a nàng làm ta thồ y cồ giang sồ n này cũng nhồ cồ mồ ng sồ ng này đồ u nhồ bé và không còn ý nghĩa gì. Còn mồ ta , lúc lồ p thái tồ khi xồ a, bà đã có ý đồ nh bồ ta làm ta xem mồ t ngồ báu. Ta sồ cồ u nàng. Nói xong Chu U Vồ ng nhồ y ùm xuồ ng sông cồ u vồ .

- Lồ u Bồ : Anh em nhồ thồ chân tay, vồ con nhồ áo mồ c, áo rách có thồ vá, chân tay gồ y không thồ thay thồ đờ c. Chồ cồ n Nhồ Đồ và Tam đồ cồ a ta không ngã xuồ ng sông là đờ c, nhồ ng kồ

khác ta không c n đ  ý. M   i, v   i, các ng   i ch t th t đáng ti c. L u B  đ ng trên b  sông kh c m  và v  th  th m. Ch  kh c mà th i.

- Tào Tháo : Th  r ng ta ph  ng   i ch  ta không đ  ng   i ph  ta. m  ta hay v  ta cũng th  th i., ch  c n ta không ng  xu ng sông là đ   c r i. Nói xong, Tháo thông th  b   c đi.

- Khu t Nguyên : Th  gian này u ám quá, tri u đ i này h  b i quá, s ng cũng ch ng có ý nghĩa gì, chi b ng ch t cho trong s ch. M   i, v   i, ta cùng nhau ch t n i này. Nói xong, Khu t Nguyên v a hát v a nh y ùm xu ng sông mà ch t.

- Trang T  : Sinh v  đâu và ch t v  đâu? M  ta v  ta ch t c  ch t, ch ng qua ch  là t  tr ng thái h u hình tr  v  tr ng thái vô hình, có gì ph i đau đ n, có gì ph i xót th   ng. Ch ng c n ph i c u ai c ! Trang T  ng i xu ng, v a l y tay gõ nh p v a hát, m t nhìn m  và v  chìm đ n mà nét m t r t th n nhiên.

- V   ng B t : Lòng bàn tay và mu bàn tay đ u là th t. V  là ng   i ta yêu nh t, m  là ng   i ta thu ng nh t, v y ph i làm sao bây gi . Th i thì ta c  nh y xu ng sông, th y ai g n thì c u. Nói xong V   ng B t nh y ùm xu ng sông. Nh ng r i V   ng B t c ng ngoi lên kh i m t n c : Ch t r i! ta quên là ta không bi t b i. V   ng B t v ng v y m t h i r i t  t  chìm xu ng. K  đ n đây xong, anh John tuyên b  h t chuy n. R i anh đ t câu h i : N u là chúng ta thì chúng ta s   ng x  ra sao đây? Ch n m  hay ch n v ?

C  B.95 nghe câu chuy n này thì khen hay. R i c  h i ng   c l i chính anh : N u là anh thì anh ch n m  hay Ch  Ba ? Anh John đáp ngay : Con ch n nhà con, vì m  con đã v  v i Chúa t  lâu r i  .

Các c  đã th y cái anh con r  Canada này v a l m l nh v a thông minh ch a!

Chuy n làng tôi còn dài l m, xin h n các c  th  sau s  k  ti p.

V n còn trong tháng Gi ng ăn t t, kính chúc các c  năm m i có s c kh e t t, c  th  xác c  tâm h n, theo ph   ng pháp c a ng   i Nh t, nh  sau :

- Ăn nhi u rau, b t ăn th t
- Ăn nhi u ch t chua, b t ăn m n
- Ăn nhi u hoa qu , b t ăn ng t
- U ng nhi u s a, b t ăn các ch t b t

Lá th Canada

Tác Giả: Trà Lũ

Thứ Ba, 22 Tháng 2 Năm 2011 05:34

- Năng đi b , b t đi xe
- Ng nhi u h n, b t phi n mu n
- C i nhi u h n, b t nóng gi n
- Làm nhi u h n, nói ít h n
- Giúp đ tha nhân nhi u h n, b t tích tr và ham mu n